

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV TỈNH LẠNG SƠN

Họ và tên: **HOÀNG VĂN NGHIỆM**

Ngày, tháng, năm sinh: **02/9/1968**.

Chức vụ: **Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.**

Đơn vị công tác: **Tỉnh uỷ Lạng Sơn.**

Để các cử tri nắm được rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên và tiến hành bầu cử, tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân như sau: Tôi là **Hoàng Văn Nghiệm**; sinh năm 1968, dân tộc: Tày; quê quán: Xã Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình công tác, tôi đã tham gia nhiều hoạt động, trải qua các chức vụ công tác như: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia; Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (nay là Sở Công Thương), Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Lộc Bình và hiện nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dù ở vị trí công tác nào tôi cũng luôn nỗ lực, phấn đấu cùng với cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển.

Vừa qua, tôi được cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi xác định đây là niềm vinh dự rất tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn lao trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cử tri, nhưng quan trọng hơn là cơ hội để tôi tiếp tục được cống hiến cho quê hương, xây dựng tỉnh Lạng Sơn và góp phần xây dựng đất nước nhiều hơn nữa trên cương vị người đại biểu của Nhân dân.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Do vậy, đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Khi được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, nguyện mang sức lực và trí tuệ góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn và đất nước trong giai đoạn mới ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri, với Chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất: Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương về phẩm chất, đạo đức lối sống. Tích cực nghiên cứu, học hỏi với tinh thần cầu thị nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ về mọi mặt để tham gia hiệu quả vào xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; đóng góp tốt cho việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Thứ hai: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, với chính quyền địa phương, tiếp xúc thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng, thấu hiểu hoàn cảnh của Nhân dân nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Rèn luyện phong cách sống và làm việc trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, học hỏi những kinh nghiệm, kiến thức, sáng kiến quý báu và sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: *“Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của Nhân dân”*. Luôn lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu và phản ánh trung thực các ý kiến kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kiên trì theo dõi, giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, vận động, thuyết phục Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đối với miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đối với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ ba: Cùng với trách nhiệm tham gia, quyết định các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, tôi rất quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do vậy trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào và dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, có hiệu quả, gắn với việc xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của đồng bào dân tộc; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo; tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, cải thiện và nâng cao điều kiện sống của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các vùng, khu vực; nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư: Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định. Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh.

Thứ năm: Tập trung nghiên cứu, đề xuất một số nội dung cụ thể sau:

+ Các chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

+ Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, sản lượng cao, nông nghiệp sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Các giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm các tầng lớp Nhân dân được thụ hưởng những chính sách tốt nhất về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và giải quyết việc làm, trong đó kiến nghị các cơ chế, chính sách phát triển văn hoá, giáo dục, khoa học gắn với việc xây dựng và phát triển toàn diện khu vực dân tộc thiểu số, miền núi.

+ Các chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ có phẩm chất, năng lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn và đất nước.

+ Các giải pháp giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phát triển nền kinh tế xanh, ít chất thải.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước và xã hội hóa bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

+ Các giải pháp củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

+ Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền tỉnh với các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ sáu: Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, của xã hội và của Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chi tiêu và sử dụng ngân sách; xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, năng lực trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của bản thân, các đại biểu Quốc hội cần có sự hợp tác, giúp đỡ, đồng viên, chia sẻ của các cơ quan hữu quan, của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh Lạng Sơn. Về phần mình, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, người đại biểu của Nhân dân và thực hiện tốt Chương trình hành động đã đề ra.

Trên đây là Chương trình hành động thực hiện trách nhiệm đại biểu khi được bầu làm đại biểu Quốc hội của cá nhân tôi, dù ở cương vị công tác nào, bản thân tôi cũng sẽ tận tâm, tận lực với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững, Nhân dân được hạnh phúc, ấm no. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cử tri và Nhân dân trong tỉnh để cá nhân tôi hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ khi được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2021
NGƯỜI ỨNG CỬ

Hoàng Văn Nghiệm